

Hơn 6,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo tốt



Bà Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà động viên tập thể CBCNV Trung tâm Điều khiển xa - Công ty Điện lực Yên Bái dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(Ảnh PC Yên Bái)

Theo báo cáo của 71 trong số 82 liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã có hơn 6,5 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng nguồn kinh phí là khoảng 4.441 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 4.239 tỷ đồng; hỗ trợ gần 83.170 vé tàu/xe/máy bay với số tiền là gần 147 tỷ đồng; bố trí 1.855 chuyến xe để đưa đón gần 388.000 đoàn viên, người lao động về quê đón tết với số tiền 36 tỷ đồng; tổ chức trao tặng 694 "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

B.T

Năm 2023 Yên Bái đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022

Đó là một trong những mục tiêu mà tỉnh Yên Bái đặt ra trong kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 có Chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến đường thủy nội địa.

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về TTATGT và điều tra giải quyết tai nạn giao thông.

B.T (Theo công TTĐT tỉnh)

Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 171/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các ngày lễ, ngày hội trong năm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm. Phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi;

không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe. Thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành, của địa phương, đơn vị. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định "Đã uống rượu, bia - không lái xe".

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia. Tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, bia, đồ uống có cồn. Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, góp phần hình thành văn hóa, thói quen "Đã uống rượu, bia - không lái xe" của người dân. Công an tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia...

B.T (Theo công TTĐT tỉnh)

Chủ động, tích cực...

(Tiếp theo trang 1)

Vào năm mới, chúng ta ngoảnh lại để tự hào về những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức của năm Nhâm Dần vừa qua. Tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả" đã giúp các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Yên Bái đã vinh dự đứng trong nhóm đầu với tốc độ tăng trưởng 8,62%; đã có 31/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về Chỉ số hạnh phúc là 62,57%; đạt mức 2 - mức "Khá hạnh phúc". Tại Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy đã có 62 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương được khen thưởng. Kết quả đó là khẳng định sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, đồng thời là tiền đề để khởi động mạnh mẽ những phong trào thi đua tiếp theo trong năm mới.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nên tăng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình hành động thực hiện

nhiệm vụ chính trị số 135-CTr/TU đã rõ người, rõ việc cho từng sở, ban, ngành, huyện thị, thành phố. Nghị quyết HĐND tỉnh cũng đã đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phân đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%. Phát biểu tại Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, sát thực tiễn; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm "biến nguy thành cơ", cùng tinh thần "không có nhiệm vụ nào, công việc nào là dễ dàng, nhưng cũng không có nhiệm vụ nào, công việc nào là quá khó khăn đến mức không thể làm được".

Thông điệp rất rõ ràng, vấn đề đặt ra là tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả sẽ được biểu hiện sinh động như thế nào trong thực tiễn năm mới. Kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã rõ từ những tháng ngày trước tết, giờ cần được khẩn trương triển khai; tránh để tình trạng "đầu năm thông thả, cuối năm vất vả". Lãnh đạo các cấp, các ngành cần nghiên cứu, trăn trở để đưa ra các giải pháp hữu hiệu, đạt hiệu quả công việc

lên trên hết; lấy người dân, doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng là mục tiêu hướng đến. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động cần chủ động, tích cực; gạt bỏ thói quen nghỉ ngơi vừa được hình thành trong mấy ngày tết để bắt tay ngay vào công việc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị yêu cầu đội ngũ không tranh thủ thời gian làm việc đi lễ hội; không tổ chức tiệc rượu mừng xuân, không chúc tụng kéo dài; giải quyết dứt điểm những việc còn dở dang, tồn đọng từ trước tết, nhất là những thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp... Hoạt động tổ chức các lễ hội phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nghi lễ truyền thống nhưng không bày vẽ, phô trương gây lãng phí; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng giữ vệ sinh môi trường, huy động người dân tham gia phục vụ, tạo hình ảnh tốt đẹp với du khách thập phương... Từng địa phương bám sát lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, hướng dẫn người dân chuẩn bị đất, lo đủ nước tưới, giống tốt cho vụ gieo trồng đầu năm. Ngay trong sáng nay - 27/1 (tức mừng 6 tết) lễ phát động Tết trồng cây và ra quân trồng rừng đã được tổ chức đồng loạt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu xanh mà tỉnh Yên Bái đang hướng tới.

QUANG TUẤN